

# หนุงานวิจัยปาล์มน้ำมัน

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ <sup>๑</sup> <sup>Ab</sup> <sup>๑</sup> <sup>Ab</sup>  
เกษตรฯ <sup>๑</sup> <sup>Ab</sup>  
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ด้านเอกชน  
หวังรัฐจับมือลงทุนงานวิจัยมุ่งสร้าง  
สินค้าสุขภาพความงาม

นายวิวัฒน์ ต๋อยกำธร รมช.เกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยในงานสัมมนา  
เสนอผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย  
ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ  
พัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน  
ว่าปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตโดย  
มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืน เพราะเป็น  
พืชที่มีทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ไทยผลิตน้ำมันปาล์มเป็น  
อันดับที่ 3 ของโลก แต่มีส่วนแบ่งด้าน  
การผลิตเพียง 3% มีการส่งออกน้ำมัน  
ปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันปาล์มเป็น  
องค์ประกอบปีละหลายหมื่นล้านบาท

แต่เกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องราคา  
ผลผลิต ดังนั้นจะต้องเร่งส่งเสริมให้  
เกษตรกรมีความเข้มแข็งผ่านสถาบัน  
เกษตรกร เกิดการรวมกลุ่มยกระดับการ  
แปรรูปให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงตลาด  
และมีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่  
อุปทาน

นางมาลิน อังสุรังสี ผู้แทนจาก  
บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล  
เอนเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า การส่งเสริม  
ไบโอดีเซล (บี100) ยังไม่ทราบว่อนาคต  
จะเป็นอย่างไร เนื่องจากขณะนี้ทั่วโลก  
มุ่งยังพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นควรส่งเสริม  
ให้ภาครัฐและเอกชนที่ได้ประโยชน์  
จากปาล์มน้ำมันลงขันเพื่องานวิจัยที่  
จะเป็นอนาคต คือสินค้าสุขภาพและ  
เครื่องสำอาง เนื่องจากทำรายได้มากกว่า  
การขายน้ำมันปาล์มดิบ เช่น สหรัฐที่ต้อง  
มาซื้อสารสกัดโทโคโทโนล Tocoteinol

จากมาเลเซีย เพราะสารดังกล่าวมี  
คุณสมบัติสูงกว่าวิตามินถึง 50 เท่า ราคา  
แพง กิโลกรัม (กก.) ละกว่า 5,000 บาท  
หรือการพัฒนาสารฟริซัลเฟต ซึ่งอยู่ใน  
กลุ่มของสารทำความสะอาด หากไทย  
ส่งเสริมจะได้ประโยชน์ ซึ่งงบวิจัยปีละ  
100 ล้านบาทไม่เพียงพอ เพราะในการ  
วิจัยต้องทำเป็นชิ้นงานมีทั้งฝ่ายวิชาการ  
นักเคมี เกลัช นักการตลาด จะทำให้  
งานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้และส่งผล  
ต่อมูลค่าเพิ่ม

นายคาณินทร์ ตริยานนท์ นายก  
สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล กล่าวว่า การ  
พัฒนาอุตสาหกรรมจะไปได้คือการมี  
นวัตกรรมงานวิจัย ซึ่งพบว่าสมองและ  
ความคิดของนักวิจัยและผู้ประกอบการไป  
คนละทาง ดังนั้นรัฐควรหาจุดลงตัวตรงนี้  
ซึ่งในส่วนของสมาคมเป็นอุตสาหกรรม  
ปลายน้ำต้องการวัตถุดิบที่ดี ■